



Title :	สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 1 :	'พล.อ.ประจิน จั่นตอง' รองนายกรัฐมนตรี เยือน มฟล.
Subject Heading 2 :	
Source :	เช้ารายวัน (หน้า 6)
Date :	เย็น ธันวาคม พ.ศ. 2559 ปีที่ 29 ฉบับที่ 0501



**'พล.อ.ประจิน จั่นตอง' รองนายกรัฐมนตรี เยือน มฟล. ปรากฏภาพพร้อมให้นโยบายพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน - ผู้เข้าฟังจากทุกภาคส่วนทั่วจังหวัดเชียงราย กว่า 700 คน**

พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เยือนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมปรากฏภาพและให้นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ที่ อาคารพลตำรวจเอกเอก สารสิน (C5) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ให้การต้อนรับ และมีผู้สนใจเข้ารับฟังกว่า 700 คน จากทุกภาคส่วนทั่วจังหวัดเชียงราย โดยเนื้อหาการปรากฏภาพนั้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 ที่ได้ระบุว่าเป็นโมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมอธิบายถึงเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เน้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สำหรับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 คือการ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ทั้งนี้การปรากฏภาพยังกล่าวถึงปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุน การสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำคัญไม่ว่าจะเป็น การต่อเชื่อมด้านการคมนาคมขนส่ง ความมั่นคงทางด้านพลังงานและความพร้อมด้านไอซีทีหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และให้สถานศึกษาทั่วประเทศได้มีการออกไปจับมือกับชุมชนและส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนเดินหน้าไปด้วยกัน ทุกหน่วยจะได้มีโอกาสเสริมสร้างพัฒนางานของตัวเองในการปรับวิถีการทำงานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่อาศัยความรู้มากขึ้นเพิ่มมูลค่ามากขึ้น





Title :	สรุปทบทวนแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 1 :	'มล.อ.อ. ประจักษ์ จันทาว' รศ.นพ.วิมลมาลี เย็นทอง มฟล.
Subject Heading 2 :	
Source :	เชิงประจักษ์ (หน้า 6)
Date :	เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ปีที่ 29 ฉบับที่ 0501

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า ทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นปัจจัยสำคัญ และได้โยงถึงการพัฒนาโครงสร้างการศึกษา ที่ต้องทำให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิตทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยได้ระบุว่ามหาวิทยาลัยจะมีส่วนสำคัญต่อการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการ โดยได้กล่าวถึงนโยบายเมืองอัจฉริยะ หรือ SMART CITY ที่ได้นำร่องไปในบางจังหวัด อย่างเช่น ภูเก็ต และมองเห็นว่าเชียงรายที่มีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่มีความพร้อมที่จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนต่อไปอย่างแน่นอน

“สิ่งที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทำไว้ตลอด 18 ปี ตรงกับที่รัฐบาลกำหนดวิสัยทัศน์ในการพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเกิดเป้าหมายซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นไทยแลนด์ 4.0 สำหรับสิ่งสำคัญที่เป็นหลักคือเจริญรอยตามพระยุคลบาท ร.9 ซึ่งที่

มฟล.ได้ทำไว้นั้นทำได้อย่างครบถ้วนทั้งการเป็นผู้นำที่ใหม่กว่า แตกต่างกว่า และดีกว่า รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนากำลังคน ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมการบินหรือด้านไอซีที ซึ่งเป็นพื้นฐาน รวมถึงทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การท่องเที่ยว การโรงแรม ซึ่งตรงนี้ได้สมบูรณ์มีความพร้อมที่จะเป็นดิจิทัลซิตี้หรือสมาร์ทซิตี้ได้แล้ว ที่ต้องเสริมคือร่วมกับส่วนราชการและจังหวัดอื่นๆ สร้างชุมชนรอบๆ ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งดิจิทัลซิตี้หรือสมาร์ทซิตี้ สำหรับสิ่งที่มฟล.ทำสำเร็จแล้วคือการสร้างพื้นที่สีเขียวคือรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม และการสร้างความรู้ในการใช้นวัตกรรมหรืองานวิจัยเข้าไปมีส่วนพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคนของอาชีพในชุมชนรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วย” พล.อ.ประจักษ์ จันทอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

ด้าน รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเพิ่มเติมภายหลังว่า มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะเป็นหลักและอยู่เคียงข้างกับประชาชนในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยงานวิจัยหรือนวัตกรรม พร้อมร่วมมือและประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวหน้าและยั่งยืน



Title :	สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 1 :	ลูกแม่ฟ้าหลวงคืนเหย้า แปรอักษรเลข ๙ ได้ร่วมพระบรมโพธิสมภาร
Subject Heading 2 :	
Source :	เชิงรายวัน (หน้า 6)
Date :	เดือนธันวาคม พ.ศ. 25๕๑ ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๐๕๐๑

**ลูกแม่ฟ้าหลวงคืนเหย้า แปรอักษรเลข ๙ ได้ร่วมพระบรมโพธิสมภาร  
พร้อมจุดเทียนถวายความอาลัย**

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดงานคืนสู่เหย้า “ลูกแม่ฟ้ากลับหอ เด็ก มฟล. บิ๊กบ้าน” ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 โดยในเวลา 18.00 น. ทั้งนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และผู้บริหาร พร้อมด้วยประชาชนชาวเชียงราย ร่วมใจกันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยแปรอักษรสัญลักษณ์เลขเก้าสถิตอยู่ในใบโพธิ์ แทนความหมายว่า ปวงข้าพระพุทธเจ้าเป็นพลกนิกรภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและจุดเทียนถวายความอาลัย ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ มฟล.





Title :	สรุปข่าว แม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 1 :	ชมรมดาราศาสตร์แม่ฟ้าหลวง ชม. ม.แม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 2 :	
Source :	เซเว่นนิวส์ (หน้า 6)
Date :	เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ปีที่ 29 ฉบับที่ 0501

**ชมรมดาราศาสตร์แม่ฟ้าหลวง**

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยนักศึกษามรดาราศาสตร์ ได้นำกล้องส่องดูดาวมาให้บริการนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมชมพระจันทร์เต็มดวงที่เข้าใกล้โลกที่สุดในรอบ 68 ปี หรือปรากฏการณ์ซูเปอร์มูน (Super Moon) เมื่อวันที่จันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนักศึกษา และประชาชนทั่วไปมาใช้บริการ และบันทึกภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมาก